

UBND TP. CẦN THƠ
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2202/STC-QLNS

Cần Thơ, ngày 27 tháng 7 năm 2020

V/v trả lời câu hỏi của độc giả
Huỳnh Thị Bích Trâm

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2854/VPUB-TTĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị Sở Tài chính phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả Huỳnh Thị Bích Trâm, địa chỉ: ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Nội dung câu hỏi của độc giả Huỳnh Thị Bích Trâm như sau:

“Tôi là công chức của một xã ở huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, đơn vị đã triển khai việc cắt giảm 70% kinh phí hội nghị và công tác phí 6 tháng cuối năm 2020. Theo một trong những quy định của Nghị quyết. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp Sở yêu cầu tham dự tập huấn ở Trung tâm thành phố trong 03 ngày, thì tôi có bị cắt giảm 70% chi phí hay không? Nếu có thì tôi sẽ tự chi trả phần bị cắt giảm hay sao? Hay là dựa vào kinh phí của cơ quan mà quyết định tham dự tập huấn hay không?

Trân trọng cảm ơn!”

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của độc giả Huỳnh Thị Bích Trâm, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp số liệu kinh phí cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 tại địa phương, tức là cắt giảm tối thiểu 70% trên tổng kinh phí hội nghị, công tác phí còn lại của 06 tháng cuối năm 2020 của đơn vị, địa phương. Trường hợp cán bộ, công chức của địa phương được cử tham dự hội nghị, tập huấn hoặc đi công tác

thì vẫn ***được thanh toán đầy đủ*** chi phí dự hội nghị, tập huấn hoặc đi công tác theo quy định hiện hành và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trên đây là trả lời của Sở Tài chính đối với câu hỏi của độc giả Huỳnh Thị Bích Trâm, kính báo đến Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để phúc đáp đến độc giả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghị